



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขรับ 3933
วันที่ 30 ส.ค. 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110

24 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเผยแพร่วารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม และเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เรียน อธิการบดี / ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9) มกราคม - มิถุนายน 2560
จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ
นวัตกรรมการสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและ
บุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ของคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นั้น

บัดนี้ วารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ได้จัดทำวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1(9) มกราคม-มิถุนายน 2560
เสร็จสมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอมอบวารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม จำนวน 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ทั้งนี้ท่านสามารถ Download วารสารวิชาการ
นวัตกรรมการสื่อสารสังคม ได้ที่ <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index>

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม จึงขอเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร โดยมีการทบทวนก่อนการรับตีพิมพ์ (Peer reviewer) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่ง
บทความสามารถศึกษารายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม (ท้ายเล่มวารสารฯ)
2. ที่เว็บไซต์ <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index>
3. สอบถามเพิ่มเติมทาง E-mail: coscijournal@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จักขอบคุณยิ่ง

เพื่อโปรดทราบ/แจ้งความ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.กัญญากร อึ้งนาค

ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร. 0-2259-2343 โทรสาร. 02-259-2344

31 ส.ค. 2560

จตุพร ชื่นชม

จตุพร ชื่นชม

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๐